

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH**

# Trong lòng người dân thành phố cảng

*Với công nhân viên chức lao động cả nước nói chung và công nhân lao động thành phố cảng nói riêng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản chân chính. Tri ân sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng không ngừng phấn đấu trong lao động sản xuất, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, giàu mạnh...*

**Người đặt nền móng cho phong trào công nhân thành phố cảng**

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước tại làng Diêm Điền, tổng Hồ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy). Đồng chí là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Trong những ngày đầu gây dựng phong trào cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người cộng sản đầu tiên đề ra "Vô sản hóa", đưa hội viên vào hầm mỏ, bến cảng, nhà máy để rèn luyện và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, biến nhà máy, công xưởng thành những trường học cách mạng. Là công nhân trực tiếp lao động tại nhà máy Ca-rông Hải Phòng, đồng chí gây dựng và phát triển cơ sở cách mạng ở Hải Phòng và vùng mỏ Quảng Ninh, đặt những viên gạch đầu tiên tạo nên móng cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cuối năm 1928, để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh viết nhiều tài liệu lưu hành trong giai cấp công nhân, trong đó có cuốn "Tổ chức Công hội" được lưu hành khá rộng rãi. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động thành phố cảng phát triển mạnh mẽ và đều khắp trên địa bàn, góp phần tạo nên cao trào đấu tranh cách mạng trong cả nước mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1931. Trước khi bị thực dân Pháp thi hành án tử hình, đồng chí vẫn dành thời gian trong xà lim, tập trung sức lực viết cuốn "Công nhân vận động" nhằm làm sáng



Phối cảnh nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân tại thành phố Hải Phòng sẽ được xây dựng mới.

tỏ vai trò và khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

**Tri ân bằng cả tấm lòng**

Để ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước và thành phố, hiện nay, tại trung tâm thành phố Hải Phòng có một công trình mang tên Nguyễn Đức Cảnh, hai ngôi trường vinh dự mang tên đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nằm trên địa bàn quận Lê Chân và huyện Kiến Thụy. Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được đặt trong khuôn viên Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, một công trình văn hóa khang trang do Công đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (trước đây) dành tặng giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Năm 2008, thể theo nguyện vọng của cán bộ, giai cấp công nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân, được sự đồng ý của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo xã hội hóa xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt

sĩ Hồ Ngọc Lân tại nơi tìm thấy hài cốt hai đồng chí (xã An Đông, huyện An Dương). Ngày 10/5/2009, đúng dịp kỷ niệm 54 năm giải phóng Hải Phòng, công trình nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân được khánh thành.

Nhà tưởng niệm được thiết kế theo phong cách truyền thống với các đao cong, vật liệu chính sử dụng gỗ lim, mái lợp ngói mũi, hoa văn trang trí trên hệ khung chịu lực là các

để tài, họa tiết hoa văn mang phong cách các di tích cổ Việt Nam. Nhà tưởng niệm gồm hậu cung, bài đường, cổng tam quan, sân, đường vào, tường bao, với tổng diện tích hơn 2.600m<sup>2</sup>. Trong đó, gian chính có diện tích 190m<sup>2</sup>, được thiết kế kết hợp giữa kiến trúc cổ truyền và hiện đại, có mái cổ diêm, cửa bức bàn, thượng song, hạ bản, mái lợp ngói mũi hài phục chế. Không gian nội thất tiến đường được sử dụng đặt hệ thống các tủ

kính trưng bày tài liệu, sách báo, công trình nghiên cứu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân. Màng tường nhà tưởng niệm có trưng bày nhiều tài liệu, sách báo, tranh ảnh giới thiệu về quê hương, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân đối với cách mạng, dân tộc. Kiến trúc tòa tiền đường được thiết kế hai tầng mái, mái lợp ngói mũi, thể hiện sự vươn cao như gửi trọn tấm lòng, tình cảm thành kính và sự biết ơn sâu sắc của hậu sinh với bậc tiền bối. Ngày 31/7/2016, kỷ niệm 84 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân, nhà tưởng niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố.

**Chung tay xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh**

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Phạm Hữu Thu, sau 8 năm đưa vào quản lý và sử dụng, nhà tưởng niệm đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ thiêng liêng của thành phố nói riêng, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng sâu sắc



Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Hải Phòng).

về tấm gương sáng ngời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc trọn đời hy sinh vì Đảng vì Tổ quốc. Tuy nhiên, vị trí và diện tích xây dựng nhà tưởng niệm hiện tại khá chật hẹp và thiếu các tiện ích công cộng, chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan, dâng hương của người dân thành phố và du khách thập phương vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm... Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018) và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Thành ủy Hải Phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về chủ trương xây dựng mới nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với quy mô khang trang hơn. Theo đó, nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dự kiến được xây dựng theo hướng Đông Bắc, tuân thủ quy tắc thiết kế truyền thống của các công trình văn hóa. Các hạng mục tâm linh được tổ chức theo một trục thần đạo. Tổng thể nhà tưởng niệm chia làm 4 khu, trong đó khu vực tâm linh được xây dựng trên diện tích 8.800m<sup>2</sup>. Đến thờ chính có mặt bằng hình chữ Nhị gồm gian tiền bái và hậu cung, vật liệu hoàn toàn truyền thống, cấu kiện gỗ đục chạm hoa văn cầu kỳ, tinh xảo... Tổng diện tích sử dụng đất phục vụ dự án hơn 30.000m<sup>2</sup>.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng coi là 1 trong 18 công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2018. Công trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hải Phòng cùng chung tay xây dựng từ nguồn xã hội hóa, sự ủng hộ của công nhân viên chức, người lao động và các tổ chức, tầng lớp nhân dân Hải Phòng và cả nước. Công trình góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ công nhân viên chức lao động và các thế hệ mai sau về cuộc đời và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

**MAI DUNG**  
(Bảo Hải Phòng)

## CỤ SẮC TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG

Cụ Nguyễn Thị Sắc 92 tuổi, quê ở xã Tân Thuật (nay là thị trấn Thanh Nê), huyện Kiến Xương, có ít ai biết được cụ từng là Trung đội phó, Trung đội nữ du kích xã Tân Thuật lừng danh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hiện nay, cụ Sắc ở cùng người cháu tại số nhà 98, tổ 45, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình). Ở tuổi cụ những bạn du kích kháng chiến chống Pháp giờ hầu hết cũng đã trở thành người thiên cổ, nhiều người đã không còn minh mẫn, chuyện xưa, chuyện nay lúc nhớ lúc quên nhưng với cụ Sắc thì mọi chuyện đều vanh vách. Thăm cụ và gợi chuyện về những tháng năm cụ và những nữ du kích xã Tân Thuật đánh Pháp cụ kể "Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đội nữ du kích xã Tân Thuật phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương và quân chủ lực Đại đoàn 320 đánh nhiều trận khi chúng tàn quét vào địa bàn. Đầu năm 1952, quân Pháp điều động một đại đội xuất phát từ đồn Hưởng Hượng ngược đường 39 đánh vào Tân Thuật, trận này do tên quan hai Pháp là Mơ đưa chỉ huy, khi tiến quân đến địa bàn xã Tân Thuật, quân địch đã sa vào trận địa phục kích của ta, trong trận chống càn này nhiều tên địch bị chết, bị thương số còn lại bỏ chạy. Trung đội nữ du kích Nguyễn Thị Chiến với vũ khí đơn sơ là cào, cuốc, đòn gánh, cùng đội xông lên đuổi giặc. Trận này tên quan hai Pháp Mơ đưa bị bắt sống và phải nộp súng đầu hàng.



Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp với cụ Sắc và những người bạn du kích xã Tân Thuật đã thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ "Toàn dân kháng chiến". Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, cụ Sắc cùng đồng chí tham gia nhiều nhiệm vụ ở địa phương, chống giặc đói, giặc dốt, xây dựng, củng cố chính quyền, xây dựng hợp tác xã, tham gia công tác phụ nữ. Năm 1961, cụ cũng được được chuyển công tác lên thị xã Thái Bình. Nhờ đức tính cần, kiệm liêm chính cụ được giao nhiệm vụ làm thủ kho Công ty Thương nghiệp 15 năm và tới khi nghỉ công tác, về tổ dân phố, cụ Sắc lại được chỉ bộ và nhân dân tin nhiệm 15 năm làm tổ trưởng tổ dân phố. Ở tuổi 92 cụ Sắc được chỉ bộ và bà con tổ dân phố 45 yêu mến và kính trọng. Trọng cụ không chỉ vì tuổi cao mà còn ở đức tính khiêm nhường, cụ sống giản dị, đôn hậu không phiền con cháu, luôn quan tâm chăm lo tới mọi người trong khu phố. Mỗi sáng cụ tay nải nước mời nước cho người tốt lắm, đoàn kết thương yêu nhau. Trong cuộc sống thường nhật cụ thường chất chiu tiền con cháu, người thân biểu tượng để tham gia các hoạt động từ thiện, gửi tặng người nghèo, tặng nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Đioxin, đóng bảo bị thiên tai lũ lụt... Đại gia đình các con, các cháu của cụ trưởng thành gồm 10 người trai, gái, dâu rể và 10 cháu nội, ngoại là đảng viên, có một tiến sĩ y khoa, 4 cháu của cụ là thực sĩ các chuyên ngành, đang công tác ở nhiều lĩnh vực trong và ngoài tỉnh. Tôi đến thăm chúc sức khỏe cụ và được chia sẻ niềm vui năm mới 2018, cụ được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng vào đợt 3/2/2018.

**NGUYỄN CÔNG LINH**  
(Thành phố Thái Bình)

**GIÁO DỤC TIỂU HỌC**

# Linh hoạt, sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới

*Cùng với nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của toàn ngành, thời gian qua, bậc học tiểu học cũng linh hoạt, sáng tạo, thực hiện nhiều đổi mới quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.*

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời gian qua, Phòng đã chỉ đạo các trường triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các chuyên đề phục vụ việc dạy học. Các trường chỉ đạo cán bộ thư viện lên danh mục đồ dùng hàng tháng để các khối lớp có kế hoạch mượn sách, theo dõi giáo viên mượn đồ dùng dạy học, tổng hợp báo cáo, cho ban giám hiệu vào cuối tháng. Mỗi giáo viên khi lên lớp giảng dạy phải sử dụng triệt để và có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học; hướng dẫn học sinh biết sử

dụng và khai thác các hình ảnh, kênh hình trong sách giáo khoa. Bên cạnh đó, có kế hoạch tổ chức thêm một số đồ dùng dạy học phục vụ cá nhân và tổ chuyên môn. Thông qua sinh hoạt chuyên môn hội đồng, sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, giáo viên góp ý để kịp thời điều chỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng đồ dùng dạy học. Nhờ chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đã chú trọng hơn đến việc đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để học sinh tự tìm ra kiến thức cần học. 100%

các trường đã áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào một số tiết dạy các môn khoa học. Sau hơn một năm thực hiện Thông tư số 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học, cấp tiểu học đã có nhiều chuyển biến trong dạy và học. Cô giáo Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Sau hơn một năm thực hiện Thông tư số 22, giáo viên và học sinh nhà trường đã quen dần với cách đánh giá, nhận xét học sinh. Cách ra đề kiểm tra định kỳ của các giáo viên phù hợp

chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo 4 mức là: nhận biết, giải thích kiến thức, vận dụng kiến thức và nâng cao. Nhờ đó, sau bài kiểm tra cuối học kỳ I vừa qua, nhà trường đã phân loại được học sinh và có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh giỏi, quan tâm hơn đến những học sinh còn yếu. Theo đánh giá của cô giáo Hà Thị Xuân, nhìn chung, so với cùng kỳ năm trước, chất lượng giáo dục nhà trường vẫn giữ ổn định. Quan trọng hơn là học sinh được định áp lực học tập, hoạt động nhiều, có nhiều

ơ hội thể hiện năng lực, phẩm chất nên các em tích cực, tự tin hơn khi đến trường, đồng thời rèn cho học sinh khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; tăng khả năng giao tiếp, hợp tác; tự hứng thú trong học tập và rèn luyện để tiến bộ.

Trong học kỳ I vừa qua, cấp tiểu học tiếp tục thực hiện một đổi mới rất quan trọng đó là dạy học trải nghiệm, sáng tạo. Tại Trường Tiểu học Tân Lập 2 (Vũ Thư), nhà trường tổ chức cho học sinh những giờ học trải nghiệm tìm hiểu về việc làm chậu cảnh ở ngay các gia đình trong xã. Học sinh đã tham gia hoạt động trải nghiệm tại gia đình ông Nguyễn Quốc Toàn, thôn Trà Khê, xã Tân Lập. Tại đây, các em được nghe ông Toàn hướng dẫn cách làm chậu, cách đặt vật trang trí chậu cảnh. Bên cạnh hướng dẫn các cháu làm chậu cảnh, ông Toàn còn hướng dẫn cách cắt tỉa thế cây để có giá trị hơn. Thông qua hoạt động trải nghiệm này, các em học sinh có thêm những hiểu biết về cuộc sống và giá trị của lao động. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng

Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp

mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở hình thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kỹ năng sống và năng lực cho học sinh.

Cùng với Thông tư số 22, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, cấp tiểu học còn áp dụng nhiều đổi mới như:

dạy tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục, bản tay nặn bột... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo sát sao, hầu hết những đổi mới của ngành đều nhận được phản hồi tích cực từ phía gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

**ĐẶNG ANH**



Học sinh Trường Tiểu học Tân Lập 2 (Vũ Thư) trải nghiệm tại nhà ông Nguyễn Quốc Toàn.